

## อ.ส.ค.ประกาศผลรางวัลภาพถ่ายเรื่องเล่าในฟาร์มโคนม



ดร.ณรงค์ฤทธิ์

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า อ.ส.ค. รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ในการถ่ายภาพ และถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตดินแดนของโคนมอาชีพพระราชทาน ผ่านกิจกรรมดังกล่าวให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และได้ศึกษา ตลอดจน อ.ส.ค.ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งการโคนมไทยที่ทรงวางรากฐานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบมา ผ่านการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ซึ่งในวันที่ 16 มกราคม 2560 จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 โครงการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ 55 ปี อ.ส.ค. “รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” นับเป็นโครงการที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานโคนมอาชีพพระราชทาน แก่พสกนิกรชาวไทย

สำหรับการค้นหาภาพความประทับใจ ที่เล่าเรื่องราวในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คของนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ “อ.สงคราม โพธิ์โล” ช่างภาพกิตติมศักดิ์, ช่างภาพผู้ฝึกทุกกฎการถ่ายภาพ “ธาดา วาริช” และช่างภาพรุ่นใหม่ไฟแรง “วรพงศ์ น้อยทับทิม” ตลอดจนคณะกรรมการของ อ.ส.ค. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพย้อนเวลาด้วย noise ของนายชวริทธิ์ เจริญสวรรค์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสุธาสิณี จงสี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับผลงานที่ชื่อ “ไทย-เดนมาร์ค อยู่คู่คนไทยสังคมไทย”, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวอาทิตย์จาจรส์ดำรง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับภาพในคอนเซ็ปต์ “สมบูรณ์” และ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานที่ใช้ชื่อว่า ความน่ารักของโคนมของนายทิวดี ปราณวิทยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และภาพรำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ของนายรัชวัฒน์ เกตุแก้ว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ส่วนรางวัลภาพที่ได้รับการโหวตจำนวนยอดไลค์มากที่สุดทางเฟซบุ๊กโครงการนั้น จะประกาศผลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ในการแถลงข่าวมอบรางวัล ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. โดยภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้ง 6 รางวัล นอกจากจะจัดแสดงไว้ในนิทรรศการ “เดินตามพระราชปณิธานพ่อแห่งแผ่นดิน” พร้อม ๆ กับผลงานของเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังจะได้รับการตีพิมพ์เป็นปฏิทินประจำปี 2560 ของทาง อ.ส.ค. ร่วมกับผลงานภาพถ่ายจากปลายชัตเตอร์ของ 3 ช่างภาพกิตติมศักดิ์ ผู้ซึ่งเป็นวิทยากรและกรรมการในครั้งนี้นี้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “เดินตามพระราชปณิธานพ่อแห่งแผ่นดิน” ในโครงการ 55 ปี อ.ส.ค. “รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” ได้ตั้งแต่วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 นี้ ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือติดตามรายละเอียดโครงการและผลงานได้ที่ทางเฟซบุ๊ก [www.facebook.com/55yearssinc1962](http://www.facebook.com/55yearssinc1962)